

Số: *JA* /TB-UBND

*Hoàng Hóa, ngày 05 tháng 5 năm 2017*

### THÔNG BÁO

**Kết luận tại Hội nghị Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2016,  
triển khai nhiệm vụ năm 2017; Sơ kết sản xuất vụ chiêm-xuân,  
triển khai Kế hoạch sản xuất vụ thu- mùa năm 2017**

Ngày 27/4/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; Sơ kết sản xuất vụ Chiêm-Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu-Mùa năm 2017. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Tuy Chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có: Các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện; Trạm Trường Trạm Khuyến nông, Trạm BVTV, Trạm Thú y huyện; Chủ tịch UBND, Giám đốc các HTX nông nghiệp 43 xã thị trấn.

Sau khi Trưởng Phòng NN&PTNT trình bày báo cáo tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; Kế hoạch xây dựng các tuyến đê kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch sản xuất vụ Thu- mùa năm 2017; ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Tuy kết luận như sau:

**1. Về đánh giá kết quả PCTT-TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017:**

Năm 2016, BCHPCTT-TKCN huyện và các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã triển khai nghiêm túc, kịp thời công tác xây dựng phương án, chuẩn bị vật tư, nhân lực và các điều kiện để sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các loại hình thiên tai. Trên địa bàn huyện xảy ra một số đợt thiên tai như rét đậm, rét hại làm thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp đầu vụ chiêm-xuân, nắng nóng kéo dài gây hạn hán và thiếu nước cho sản xuất đầu vụ mùa, một số cơn bão, áp thấp nhiệt đới tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng đã gây ra một số đợt mưa lớn. UBND, BCHPCTT-TKCN huyện đã kịp thời ban hành các văn bản, công điện để chỉ đạo và với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị nên việc phòng tránh đạt hiệu quả, thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra được hỗ trợ khôi phục sản xuất kịp thời, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, rút kinh nghiệm đó là: Một số xã, và một số đơn vị vẫn còn xem nhẹ công tác PCTT-TKCN nên xây dựng các phương án ứng phó còn chậm và mang tính hình thức, chưa sát với điều kiện thực tiễn; một số xã chuẩn bị vật tư chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng, các vật tư lưu giữ nhiều năm đã hư hỏng nhưng không bổ sung thay thế kịp thời; vi phạm đề điều vẫn diễn ra nhưng không có biện pháp xử lý kịp thời...

Để chủ động ứng phó có hiệu quả với các loại hình thiên tai và thực hiện tốt công tác cứu hộ cứu nạn năm 2017 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị,

UBND các xã, thị trấn : Quán triệt quan điểm “**chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả**”, vận hành tốt phương châm “**4 tại chỗ**” là yêu cầu xuyên suốt đối với công tác PCTT&TKCN nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do các loại hình thiên tai có thể xảy ra. Đây mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, những thiệt hại do thiên tai gây nên để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp tích cực chủ động trong phòng chống thiên tai. Trên cơ sở phương án, kế hoạch của huyện tổ chức xây dựng phương án ứng phó với các loại hình thiên tai đặc biệt là phương án phòng chống bão lụt, di dân, hộ đê, cứu nạn, huy động vật tư, lực lượng, hậu cần,... một cách sát thực với địa phương và chức năng của đơn vị; kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN, tổ chức hội nghị triển khai, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, tổ chức nạo vét kênh mương theo chỉ tiêu; xử lý các vi phạm đã được nêu trong phương án của huyện *xong trước 30/5/2017*; các xã có tuyến đê trong kế hoạch xây dựng đê kiểu mẫu tổ chức thực hiện đúng theo các tiêu chí và lộ trình đã nêu trong kế hoạch. Hoàn thành công tác thu, nộp quỹ PCTT theo quy định.

## **2. Đối với nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất vụ chiêm-xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu-mùa:**

Hiện nay, các trà lúa vụ chiêm-xuân đang trong giai đoạn trổ bông và chắc hạt đây là giai đoạn quyết định đến năng suất, sản lượng. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng ngành chức năng theo dõi sát diễn biến thời tiết, sự phát sinh của sâu bệnh cuối vụ, chú trọng vào các đối tượng như: rầy nâu, bệnh bạc lá, khô vằn để có biện pháp phòng trừ kịp thời; đảm bảo đủ nước thuận lợi cho cây lúa trổ bông kết hạt và phòng trừ sâu bệnh cuối vụ. Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn các cây trồng vụ Chiêm- xuân đến độ chín để tránh thời tiết bất thuận cuối vụ, và sớm có đất để triển khai sản xuất vụ thu-mùa kịp thời vụ.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất vụ thu-mùa của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch sản xuất và tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ xã, thôn, HTX và nông dân xong trước ngày **10/5/2017**. *Ngoài các giống đã cơ cấu trong kế hoạch, các xã xem xét bổ sung thêm giống lúa Bắc Thịnh vào sản xuất vụ mùa*. Tích cực thực hiện đổi điền dôn thửa và tích tụ ruộng đất đảm bảo theo tiến độ chỉ đạo của huyện. Đây mạnh chuyên dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Nghiêm túc chấp hành cơ cấu giống và thời vụ của huyện, đây mạnh áp dụng cơ giới hoá đồng bộ và các tiến bộ KHKT vào sản xuất, toàn huyện phấn đấu cơ bản cây xong trước ngày **30/6/2017**.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện đến UBND các xã, thị trấn; các phòng, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện. /

### **Nơi nhận:**

- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- Các thành viên BCHPCLB huyện;
- UBND 43 xã, thị trấn;
- Trạm thú y, Trạm khuyến nông, Trạm BVTV huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG



Chu Hữu Khuyến